



ธ.ก.ส.

ธนาคารเกษตรไทย-ลาว พันธมิตรการเงินไร้พรมแดน

ในบรรดามิตรประเทศเพื่อนบ้านของไทยที่มีคุณลักษณะทางสังคม ภาษา วัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตที่คล้ายคลึงกันที่สุดก็คือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว(สปป.ลาว) ซึ่งก็ทำให้การติดต่อสื่อสารทั้งในแง่รัฐบาลและประชาชนทั้ง 2 ประเทศราบรื่น เข้าใจ เข้าถึงกันแบบมีต้องอะไรมาขวางกั้น และความเป็นประเทศที่มีพื้นฐานทางด้านเกษตรกรรมเหมือนกัน ดังนั้นเมื่อเมืองไทยมีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) ที่ทำหน้าที่ดูแลและให้บริการทางการเงินแก่พี่น้องเกษตรกรโดยตรง ทาง สปป.ลาว จึงมี **ธนาคารส่งเสริมการค้า(ทสก) Agricultural Promotion Bank** ที่ตั้งมาดูแลเกษตรกรเหมือนกัน

ธ.ก.ส.ก่อตั้งเมื่อปี 2509 ขณะที่ ทสก ก่อตั้งเมื่อปี 2536 โดยทั้ง 2 สถาบันร่วมเป็นภาคีสมาคมสินเชื่อกศกรและชนบทภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกหรือ APRACA (Asia Pacific Rural and Agricultural Credit Association) ซึ่งเป็นองค์กรความร่วมมือด้านการพัฒนาการเกษตรและชนบทระหว่างประเทศสมาชิก เพื่อช่วยเหลือกันในด้านต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงและวางแผนจัดการทางการเงิน การให้คำปรึกษาช่วยเหลือในการดำเนินการศึกษาวิจัย การฝึกอบรมบุคลากรและแลกเปลี่ยนผู้เชี่ยวชาญ เป็นต้น ปัจจุบันมีสมาชิก 61 สถาบัน จาก 25 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก

ธ.ก.ส.ได้รับมอบหมายจาก APRACA ให้ไปช่วยวางแผนการค้าเงินงานด้านระบบและการออกแบบผลิตภัณฑ์การระดมเงินฝากให้กับ ทสก ด้วยถือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านดังกล่าวในอันดับต้น ๆ ของเอเชีย จากจุดเริ่มต้นนี้นำไปสู่ความสัมพันธ์อันแนบแน่นและความร่วมมือด้านอื่น ๆ ตัวอย่างเช่น ทสก มีความสนใจรูปแบบการทำธุรกิจแบบชุมชน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การทำ home stay จึงส่งลูกค้ามาค้างและเชิญผู้แทนจาก ธ.ก.ส.ไปให้คำแนะนำเพื่อให้ลูกค้าของตนเองคิดรูปแบบธุรกิจที่สอดคล้องกับทรัพยากรที่มีอยู่ เป็นต้น ขณะที่ ธ.ก.ส.ก็เชื่อมโยงให้สหกรณ์การเกษตรเพื่อการค้าลูกค้า ธ.ก.ส. (สกค.) ซึ่งเป็นองค์กรของเกษตรกรนำสินค้าเข้ามาจำหน่ายใน สปป.ลาว โดยมี ทสก เป็นผู้ประสานงาน นอกจากนี้ก็เชื่อมโยงให้ลูกค้า ธ.ก.ส. สามารถติดต่อธุรกิจโดยตรงกับลูกค้า ทสก โดยมีธนาคารของทั้ง 2 ประเทศเป็นผู้การันตี ทำให้การค้าขายต่าง ๆ มีความคล่องตัว ผู้ผลิตสามารถพบผู้ส่งออกได้โดยตรง

บันทึกความร่วมมือระหว่าง 2 องค์กรที่ลงนามโดย **คุณลักษณะ วจนาวันวิษ ผู้จัดการธ.ก.ส.** กับ **ท่านสมพอน วงสะหวัน รักษาการผู้อำนวยการ ทสก** เพื่อร่วมกันพัฒนาด้านบริการทางการเงินในภาคชนบท การพัฒนาธุรกิจระหว่าง 2 ประเทศ และการพัฒนาด้านบุคลากร อย่างเป็นทางการที่ สปป.ลาว เมื่อเร็ว ๆ นี้ นอกจากนี้เป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประเทศแล้วยังเป็นสัญญาณที่สะท้อนให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงด้านบริการทางการเงินของธนาคารเกษตรไทย-ลาวที่อาจไร้พรมแดนในอนาคต

● พรพพหม จักรกริชรัตน์ ●